

NEWS-LETTER



EMPATHY DAY – GIÁNG SINH ĐA VĂN HÓA RỰC RỠ VÀ ẤM ÁP



Ngày 23/12/2023, sự kiện Empathy Day do học sinh Nguyễn Siêu được trao quyền tổ chức đã diễn ra đồng loạt nhiều hoạt động vui nhộn, ý nghĩa, thực sự trở thành một ngày hội nói tiếng Anh đa văn hóa, giúp người xem có thể du lịch vòng quanh thế giới ngay tại sân trường và tham dự những cuộc trò chuyện, chia sẻ đầy bổ ích về phẩm chất cũng như tương lai học tập, làm việc của thế hệ trẻ Nguyễn Siêu.

Hội chợ rực rỡ sắc màu, sân khấu âm nhạc sôi động, các trò chơi cuốn hút, không gian nghệ thuật ấn tượng và đặc biệt - chuỗi Talk-show lắng đọng chính là những dấu ấn đẹp của học sinh Nguyễn Siêu, khép lại một năm học đầy tự chủ, sáng tạo.

BẤM VÀO ẢNH ĐỂ XEM BÀI VIẾT CHI TIẾT

NGUYỄN SIÊU ĐẠT 2 GIẢI THƯỞNG “TÌM KIẾM ĐẠI SỬ LỊCH SỬ VĂN HÓA THĂNG LONG – HÀ NỘI”



Sáng 29/12/2023, trong khuôn khổ Festival Thanh niên quốc tế lần thứ II tổ chức tại Hà Nội, đại diện học sinh trường Nguyễn Siêu đã vinh dự được nhận 2 giải khuyến khích cuộc thi “Tìm kiếm đại sử lịch sử văn hóa Thăng Long – Hà Nội”.

Xin chúc mừng Đặng An Phương với “Gò Đống Đa – chiến trường xưa giữa lòng Hà Nội” và nhóm tác giả Hà Nội my heart (Trần Minh Thư, Hoàng Minh, Phan Khánh Linh, Cẩm Anh, Đỗ Gia Tuệ) với “Nhà tù Hỏa Lò – nơi ý chí cách mạng vươn lên từ địa ngục”.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP - TRẢI NGHIỆM

Cũng trong tuần qua, hàng loạt hoạt động học tập - trải nghiệm đã được tổ chức cho các con học sinh khối 6, 7 và 8 giúp các con hòa mình với thiên nhiên, tiếp cận cuộc sống và có thêm nhiều kĩ năng mới để ứng dụng văn hóa, kiến thức thực tế vào bài học.

KHỐI 6 VÀ “HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN” TẠI DI TÍCH THÀNH CỔ LOA

Sáng 27/12/2023, học sinh khối 6 đã tham gia vào “hành trình về nguồn” tại di tích thành Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội). Chuyến đi thực tế này đem lại trải nghiệm “về nguồn” đáng nhớ, giúp học sinh được củng cố kiến thức lịch sử về nhà nước Âu Lạc, giáo dục về lòng yêu nước và bảo tồn các di sản, giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời là cơ hội để các con vận dụng hiệu quả năng lực tự học, tự điều chỉnh (self-regulation), trau dồi phẩm chất hợp tác (collaborative), ham hiểu biết (enquiring) - những giá trị của triết lý Học tập siêu hiệu quả HPL mà nhà trường đang theo đuổi.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY



KHỐI 7 VÀ HÀNH TRÌNH TÌM VỀ KINH BẮC

Theo truyền thống hàng năm, ngày 28/12/2023, học sinh khối 7 trường Nguyễn Siêu đã có chuyến tham quan tại khu di tích lịch sử - văn hóa Đền Đô và Làng Đông Hồ tại tỉnh Bắc Ninh để thu thập cho mình kiến thức về triều đại nhà Lý, văn hóa của mảnh đất Kinh Bắc như hát dân ca Quan họ, tự mình làm tranh Đông Hồ truyền thống...



XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

KHỐI 8 VỀ NƠI NGUỒN CỘI “ÁO LỤA HÀ ĐÔNG”



Trong tuần cuối cùng của năm 2023, học sinh khối 8 đã có chuyến tham quan, học tập tại làng lụa Vạn Phúc (Hà Nội) để hiểu thêm về nguồn cội nghề canh cửi của một làng ven đô cũ đã trở thành nguồn cảm hứng cho bài hát “Áo lụa Hà Đông”.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY



TRƯỜNG
NGUYỄN SIÊU
NGUYEN SIEU SCHOOL

ẤN TƯỢNG 2023

@TRUONG NGUYEN SIEU

Năm 2023 đã đi qua để đón chào 2024 tươi mới đang tới. Giờ là lúc chúng ta có thể tự hào điểm lại những dấu ấn 12 tháng vận chuyển trong guồng quay tâm huyết - sáng tạo của các thầy cô giáo và các con học sinh dưới mái trường Nguyễn Siêu thân yêu!

BẤM VÀO ẢNH ĐỂ XEM BÀI VIẾT CHI TIẾT



UPCOMING

Trong tháng 12 và đầu tháng 1, nhà trường tổ chức hoạt động trải nghiệm khối chủ nhiệm cho học sinh toàn cấp THCS nhằm nuôi dưỡng hệ giá trị, thái độ và phẩm chất của một học sinh HPL, thể hiện qua: **Kiên trì, Rèn luyện, Hợp tác, Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo**. Các con học sinh sẽ được chia thành các nhóm tham gia trò chơi Teambuilding, được học các kĩ năng tự vệ, trải nghiệm thử thách sinh tồn và giao lưu văn nghệ.

